

VIETINBANK VÀ VINACAPITAL KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Ngày 22/8/2024, Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (VinaCapital). Trong khuôn khổ hợp tác, VietinBank sẽ hỗ trợ khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ online và kết nối tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ VinaCapital của khách hàng ngay trên ứng dụng Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm các dịch vụ tài chính trực tuyến tốt nhất khi đầu tư chứng chỉ quỹ.



Với vị thế là NHTM Nhà nước chủ lực, trụ cột, VietinBank luôn đi đầu trong hành trình kiến tạo những giá trị thiết thực và bền vững cho khách hàng. Phát huy vai trò tiên phong theo đuổi chiến lược công nghệ tài chính, VietinBank đã tận dụng lợi thế sức mạnh công nghệ kết hợp mở rộng kết nối và xây dựng hệ sinh thái đối tác để cung cấp đa dạng các giải pháp tài chính cá nhân vượt trội trên nền tảng VietinBank iPay. Những giải pháp này không chỉ giúp KH quản lý tài sản hiệu quả mà còn hỗ trợ họ trong việc mở rộng về quy mô tài sản, từ đó hiện thực hoá mục tiêu tài chính từng thời kỳ.

Đồng hành cùng khách hàng trong hành trình đầu tư và quản lý tài sản bền vững, VietinBank hiện không ngừng nỗ lực trong việc phát triển và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với kỳ vọng giúp khách hàng gia tăng lựa chọn, tối ưu lợi ích và trải nghiệm đầu tư. Giải pháp Chứng chỉ quỹ trên nền tảng VietinBank iPay Mobile là bước đầu trong kế hoạch tổng thể phát triển tính năng “Tiết kiệm & Đầu tư” nhằm kiến tạo hệ sinh thái “All in one” sản phẩm đầu tư đa dạng, chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu đầu tư và khẩu vị rủi ro của khách hàng trên nền tảng công nghệ số.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 16 tháng 07 năm 2024

Về phía Công ty Quản lý quỹ VinaCapital thuộc Tập đoàn VinaCapital hiện là một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý lên đến 4 tỷ USD. Hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, VinaCapital luôn cung cấp các giải pháp đầu tư chất lượng, mang đến lợi nhuận ổn định và sự thịnh vượng tài chính lâu dài cho khách hàng.



Với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay, Việt Nam đang trên đà bắt kịp các nước trong khu vực về thu nhập bình quân trên đầu người và tốc độ gia tăng tài sản cá nhân của người dân. Người Việt sẽ trở nên giàu có hơn và như một xu hướng tất yếu, nhu cầu đa dạng hóa tài sản ngày một gia tăng. Vì vậy, bên cạnh các sản phẩm truyền thống, khách hàng sẽ quan tâm tới các sản phẩm tài chính phi ngân hàng như chứng chỉ quỹ đầu tư nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản.

Trước nhu cầu này, VietinBank và VinaCapital thống nhất kết nối hệ thống kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ VinaCapital qua nền tảng ứng dụng Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile mang đến cho khách hàng trải nghiệm đầu tư chứng chỉ quỹ VinaCapital 100% online. Các quỹ mở VinaCapital có hiệu suất đầu tư dẫn đầu thị trường trong nhiều năm, tiêu biểu như quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VESAF đạt lợi nhuận lên đến 30,9% trong năm 2023, hay quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VMEEF đạt lợi nhuận lên đến 31,1% trong nửa đầu năm 2024.

Giờ đây, nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin về các quỹ mở của VinaCapital một cách thuận tiện ngay trên ứng dụng iPay của VietinBank. Sự hợp tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ giữa VietinBank và VinaCapital trong việc đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trên con đường xây dựng, phát triển tài sản bền vững, an toàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ông Trần Công Quỳnh Lâm – Phó Tổng Giám đốc VietinBank chia sẻ: “Hợp tác giữa VietinBank và VinaCapital là minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc đưa đến cơ hội

Ngày 16 tháng 07 năm 2024

tiếp cận dễ dàng với những giải pháp đầu tư chất lượng, tối ưu lợi ích và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại. Thỏa thuận này là cơ hội để hai bên cùng chia sẻ kiến thức, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng tăng của khách hàng.”

Ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital cho biết: “Chúng tôi rất ấn tượng khi VietinBank, một trong những ngân hàng lớn của Việt Nam, đi đầu trong việc chú trọng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách hàng. Trong đó, giải pháp tăng trưởng tài sản thông qua các sản phẩm quỹ mở của VinaCapital, được tích hợp vào ứng dụng Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile là bước đột phá trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm mang đến sự tiện lợi và đáp ứng nhu cầu đầu tư của đông đảo khách hàng”.



Hợp tác giữa VietinBank và VinaCapital cũng là dấu mốc quan trọng thể hiện sự đồng thuận của cả hai bên trong việc lựa chọn và kiến tạo SPDV, giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là sự khẳng định sự thành công, nỗ lực của VietinBank trong chuyển đổi số, những mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ có thể mở ra nhiều sản phẩm và thêm nhiều giá trị gia tăng cho cả khách hàng và đối tác./.